
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที ่6/๒๕๖๐ 
วันเสาร์ที่ 19  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
***************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุพิศ   พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่า 

๒. ผศ.ยงยุทธ   หนูเนียม อุปนายกคนที่ 3 

๓. ผศ.นงเยาว์   อินทสโร ปฏิคม 

๔. นางดาวดล   จันทรประทิน ผู้ช่วยปฏิคม 

๕. นายศุภชัย   กิจันดา กรรมการ กิตติมศักดิ์ 
๖. นายสำราญ   นิยมยาตรา กรรมการ 

๗. นายผัน   สิงหเดชา กรรมการ 

๘. นายสุรสิทธิ์  ศรีอินทร์ กรรมการ 

๙. นายสถิตย์ สุวรรณชนะ กรรมการ 

๑๐. นายไพรัช ดวงจินดา กรรมการ 

๑๑. ผศ.สิทธิพร   บุญญานุวัตร์ เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายพัฒนา ศิริไชย อุปนายกคนที่ ๑ 

๒. ผศ.อุดร นามเสน อุปนายกคนที่ ๒ 

๓. ผศ.สิทธิโชค   จันทร์ย่อง อุปนายกประจำวิทยาเขตตรัง 

๔. ผศ.พนม   อินทฤทธิ์ อุปนายกประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๕. ผศ.ปิยะ   ประสงค์จันทร์ ประชาสัมพันธ์ 
๖. นายบรรเจิด โปฏกรัตน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
๗. ผศ.สุเทพ   ชูกลิ่น เหรัญญิก 

๘. นายเฉลิม   ศิริรักษ ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน 

๙. ว่าที่ร้อยตรีอเนก ไทยกุล ผู้ช่วยเหรัญญิก 

๑๐. นายสมชาย   พิจิตบรรจง กรรมการ 

๑๑. นายสุธร   ประทุมวรรณ์ กรรมการ 

๑๒. นายอิทธิพล   เตชะพันธุ์ กรรมการ 

๑๓. นายโดม  ถนอมบูรณ ์ กรรมการ 

๑๔. นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ กรรมการ 

๑๕. นายทวี ชูทิพย์ กรรมการ 
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๑๖. นายสมใจ   หมื่นจร กรรมการ 
 

ผู้ร่วมประชุม 
๑. นายศตวรรษ วงศ์โต   
๒. น.ส.พิมพ์ชนก ฟองสุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 เมื่อผู้ร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมฯ ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ  

- ขออนุญาตในเวลา 14.30 น. โดยให้อุปนายกคนที่ 3 ดำเนินการประชุมต่อไป  
- กรรมการบริหารสมาคมขอลาออก 1 ท่าน 
- ขอแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมเพ่ิม 4 ท่าน 
- ขอแสดงความยินดีกับอดีตนายกสมาคมฯ คนแรก ท่านประมวล  พัฒน์ทอง ที่ได้รับปริญญา

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
- สอบถามความคืบหน้าในกระบวนการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ  

ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ เลขานุการ ขอเรียนแจ้งให้ทราบตามวาระ  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย ครั้งที่ 5/๒๕๖๐ เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานอธิการบดี      
ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ถ้าพบข้อผิดพลาดสามารถแจ้งแก้ไขได้ในภายหลัง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 

3.1  การหารายได้เข้าสมาคม 
- ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ์  หนูเนียม  อุปนายกคนที ่ 3 เสนอจะทำร้านค้าตรงหน้า

มหาวิทยาลัยสำหรับสมาคมฯ นำสินค้าของสมาคมฯ มาวางจำหน่าย สำหรับสินค้าของ
สมาคมขอให้พิจารณาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  ที่ประชุมรับทราบ 

3.2  การเขียนแผนปฏิบัติงานของสมาคม 
- สำหรับแผนปฏิบัติงานของสมาคม ฝ่ายเลขาจะทำหนังสือถึงกรรมการบริหารสมาคมฯ เพ่ือ

เสนอกิจกรรมแล้วรวบรวมมาเขียนเป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีของสมาคม 
- คุณสำราญ  นิยมยาตรา  กรรมการ แนะนำให้มีผู้ร่างแผนมาแล้วนำเข้าที่ประชุมเพ่ือขอความ

เห็นชอบ 
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- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ์  หนูเนียม  อุปนายกคนที่ 3  เสนอว่าแผนปฏิบัติงานของสมาคม
จะต้องตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ โดยให้กำหนดเป็นด้าน 6 ด้าน และให้มีการ
มอบหมายกรรมการบริหารว่าใครรับผ ิดชอบด้านไหน ไปหาลูกทีมและแต่งต ั ้งเป็น
อนุกรรมการของด้านนั้นๆ  เพื่อคิดและนำเสนอกิจกรรมในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
1. ด้านการเรียนการสอน  เช่น สมาคมได้สนับสนุนด้านการเรียนการสอนโดยการให้

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
2. ด้านการวิจัย 
3. ด้านการบริการวิชาการ 
4. ด้านการทะนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
5. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่า  
6. ด้านการจัดหารายได้  เช่น การจัดงาน  การจำหน่ายของที่ระลึก 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ มอบฝ่ายเลขาร่างกิจกรรมในแต่ละด้านมานำเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 รายงานความคืบหน้าเรื่องการดำเนินการรับสมัครสมาชิก 

ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ เลขานุการ  แจ้งให้ทราบ ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการทำหนังสือขอ
ความร่วมมือมหาวิทยาลัยฯ ไว้แล้ว  ดังนี้ 

 4.1.1 ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย เชิญชวนบุคลากรสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ 
มหาวิทยาลัยรับเรื่องมอบงานกองกลางได้ดำเนินการเวียนแจ้งไปยังคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแล้ว 

 4.1.2 ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย เชิญชวนบัณฑิตสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ 
มหาวิทยาลัยรับเรื่อง มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการแจ้งไปยังคณะเพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้บัณฑิตย์ที่จบปีการศึกษา 2559 ทราบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการแล้ว 

 4.1.3 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่า ฝ่ายเลขานุการได้ทำหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่าไปยังกองบริหารงานบุคคล เพ่ือขอทราบยอดบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่า 

 4.1.4 ขอรายชื่อบัณฑิต แยกตามหลักสูตร ฝ่ายเลขานุการได้ทำหนังสือขอรายชื่อบัณฑิต 
แยกตามหลักสูตร เพ่ือขอทราบยอดบัณฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 2559  

 4.1.5 ขอความอนุเคราะห์นำใบสมัครสมาคมฯ แนบท้ายไว้ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตบนเว็บไซต์ 
ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรับเรื่องมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนำใบสมัครสมาคมฯ 
แนบท้ายไว้ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตบนเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการแล้ว 

 4.1.6 ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยรับเงินค่าสมัครสมาชิกศิษย์เก่าฯ  มหาวิทยาลัย                
รับเรื่อง มอบกองคลังขอความอนุเคราะห์ไปยังวิทยาเขต ขั้นตอนนี้ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่สมาคมฯ  
ขอไป นายกสมาคมฯ ขอให้ท่านอธิการได้ช่วยผลักดันในกระบวนการนี้ให้มากขึ้น 

 4.1.7 ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการทำเว็บไซต์รับสมัครสมาชิกสมาคมฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซ่ึง
ตอนนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ alumni.rmutsv.ac.th 
เลือกทีเ่มนู สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.2 แบบซุ้มถ่ายรูปแสดงความยินดีสำหรับบัณฑิต
 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ เสนอให้มีการส่งมอบซุ้มถ่ายรูปแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 3 พ้ืนที่ มอบ
ฝ่ายเลขาดำเนินการจัดทำซุ้มต่อไป 

 4.3 กรรมการบริหารสมาคมฯ ขอลาออก 1 ท่าน  
  คุณสนิท  ทองศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ส่งหนังสือขอลาออกจากคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.4 ขอเพิ่มคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 4 ท่าน 
  1. นางสาวจิราภรณ์  ตันติพงค์อาภา 
  2. นายกฤตวิทย์  ณ สุวรรณ 
  3. นายประโชติ  ชชี้าง 
  4. นายศตวรรษ  วงศ์โต 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑  คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมฯ  มอบคุณสถิต และคุณไพรัช รับเป็นเจ้าภาพในการรับ
สมัครสมาชิกสมาคมฯ ในงานเลี้ยงรุ่นสาขาช่างยนต์  ที่ประชุมรับทราบ 
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 6.2  คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมฯ เสนอให้สมาคมฯ รับเป็นเจ้าภาพงานทอล์คโชว์               
โน้ต อุดม แต้ พาณิชย์  เพื่อสร้างตึกเย็นศิระเพราะพระบารมีเป็นที่พักสำหรับผู้ป่วย และยังเป็นการแสดงให้
สังคมเห็นว่าสมาคมฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมภายนอก ที่ประชุมรับทราบ ให้นำเข้าที่ประชุมเพ่ือ
หาข้อสรุปในครั้งต่อไป 
 6.3  คุณสำราญ  นิยมยาตรา กรรมการ เสนอให้สมาคมจัดกิจกรรมเชิญบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่า
มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันสักครั้ง เพื่อปรับทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อสมาคมฯ และสร้างความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน เข้าใจถึงบทบาท วัตถุประสงค์ของสมาคม  นายกเสนอให้มีการจัดกิจกรรมปาร์ตี้สังสรรค์ให้
บุคลากรสักครั้ง เพ่ือแสดงเป็นสัญลักษณ์ให้สมาคมฯ ได้เป็นที่รู้จัก  ที่ประชุมรับทราบ ให้นำเข้าที่ประชุมเพ่ือหา
ข้อสรุปในครั้งต่อไป 
 6.4  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ์  หนูเนียม  อุปนายกคนที่ 3  เสนอให้แต่งตั ้งเพิ ่มกรรมการ               
อีก 2 ท่าน คือ คุณสุรกิจ  กาญจนะ และ คุณวิวัฒน์  จิตนวล  ที่ประชุมรับทราบ 
 6.5  คุณสำราญ  นิยมยาตรา กรรมการ เสนอให้มีการปรับแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ใหม่ เพ่ือให้กรรมการบริหารสมาคมฯ มีตัวแทนที่เป็นศิษย์เก่าในทุกคณะ ที่ประชุมรับทราบ ให้นำเข้าที่ประชุม
เพ่ือหาข้อสรุปในครั้งต่อไป 

 ๖.6  ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์  เลขานุการ  ขอนัดวันประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ              
ครั้งต่อไป เป็นการประชุมนอกสถานที่  ในวันเสาร์ ที่ ๑6 กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 

(นางสาวพิมพ์ชนก  ฟองสุวรรณ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


